

แผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือเทศบาลตำบลวังไผ่ได้รวบรวมโครงการแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลวังไผ่ ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ เทศบาลตำบลวังไผ่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังไผ่ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เทศบาลตำบลวังไผ่จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของประชาชนในท้องถิ่นตำบลวังไผ่ต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)



(นายศุภชัย ทิพย์สุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและ กิจกรรมที่ต้องการดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมที่ต้องทำ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ และที่ดำเนินการหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โยจำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลวังไผ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานเคหะและชุมชน

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร ทหารบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติของงานเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลวังไผ่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘๐๓/ ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ ว๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่จึงจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นละมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓ แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ละต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลวังไผ่ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

- ๑) บทนำ
- ๒) วัตถุประสงค์
- ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
- ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศบาลตำบลวังไผ่ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน ละต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลวังไผ่
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ(แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมดหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท) / สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปีงบประมาณและเดือน โยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงานโดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/ สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

-6-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคนะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563														
						พ.ศ. 2563						พ.ศ. 2563								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ 4 (บ้านนายช่าง) หมู่ที่ 5	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	190,000	ซอยประชาร่วมใจ 4 (บ้านนายช่าง)	กองช่าง	← →													← →	

-8-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เฉาะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													
						พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข 2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจراجร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	940,000	ซอย สันติสุข 2	กองช่าง														←→

-1-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					
3.1 แผนงานการศึกษา	1	100	11,000	100	กองการศึกษา
					ศาสนา และวัฒนธรรม
รวม	1	100	11,000	100	
รวมทั้งสิ้น	1	100	11,000	100	

-1-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน					
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	100	200,000	100	งานป้องกัน และบรรเทา
รวม	1	100	200,000	100	สาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น	1	100	200,000	100	

-1-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา	1	9.09	300,000	4.76	
รวม	1	8.33	300,000	4.76	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน					งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	1.82	278,500	4.42	
รวม	2	3.33	278,500	4.42	
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
7.1 แผนงานเกาะและชุมชน	3	27.27	4,230,000	67.14	กองช่าง
รวม	3	25.00	4,230,000	67.14	

-2-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					สำนักปลัดเทศบาล
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	27.27	1,470,000	23.33	
9.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	1	25.00	38,500	2.58	งานป้องกันฯ
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	9.09	22,000	0.35	งานพัฒนาชุมชนฯ
รวม	4	36.36	1,492,000	23.68	
รวมทั้งสิ้น	11	100.00	6,300,500	100.00	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	100	190,000	100	กองช่าง
รวม	1	100	190,000	100	
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					สำนักปลัดเทศบาล
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100	1,000,000	100	
รวม	1	100	1,000,000	100	
รวมทั้งสิ้น	2	100	1,190,000	100	

		จากโครงการ				ต.1	พ.1	ธ.1	ม.1	ก.1	ส.1	เม.1	พ.1	มิ.1	ก.1	ส.1	ก.1
5	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน	40,000	ทต.วังไผ่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม												

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6	โครงการอนามัยแม่และเด็ก	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แม่ กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพแม่ กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอด	30,000	ทต.วังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	←														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

	จากโรคพิษสุนัขบ้า	กิจกรรมออกกรมรงค์ฉีตวัคซื่น ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน			และสิ่งแวดล้อม												
--	-------------------	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1.1 แผนงาน สาธารณสุข

		รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
--	--	---------------	----------	---------	----------	-----------	-----------

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	กิจกรรมอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	40,000	ทต.วังไผ่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				←————→								
รวม	12		1,578,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

และเยาวชนเทศบาลตำบลวังไผ่	สภาเด็กและเยาวชนทต.วังไผ่														
---------------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

		รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
--	--	---------------	----------	---------	----------	-----------	-----------

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คุณสมบัติตามที่แพทย์รับรอง	48,000	ในเขตเทศบาล	งานพัฒนาชุมชนฯ	←—————→											

1	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	-รณรงค์ให้ประชาชน สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันสำคัญทางพระ พุทธศาสนา เช่น - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันเข้าพรรษา - วันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่าง ๆ	15,000		กองการศึกษาฯ						26		26		23	23	
---	--	---	--------	--	--------------	--	--	--	--	--	----	--	----	--	----	----	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร	20,000	ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ				1									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาที่บ้านผู้สูงอายุ	- เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่บ้านและกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	50,000	ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ							9						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระหลักเมือง รอยพระพุทธรูปบาทและหลวงพ่อด่าง วัดอุทัยธรรม(เขาถล่ม)	- จัดงานปิดทองพระหลักเมืองรอยพระพุทธรูปบาท ฯลฯ	140,000	ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ						19 - 1							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการจัดงานวันครอบครัว	- จัดงานวันครอบครัว	65,000	ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ							14							

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7	โครงการปิดทองพ่อบุญก พ่อบุญต (วัดวังไผ่)	- จัดงานปิดทองพ่อบุญก ฯลฯ	30,000	ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ							13							

		จากโครงการ				ต.	พ.	ธ.	ม.	ก.	มี.	เม.	พ.	มิ.	ก.	ส.	ก.
8	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี ลอยกระทงของชุมชนวัดวังไผ่	- อุดหนุนเงินจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	50,000	ชุมชนวัด วังไผ่ (ม.3)	กองการศึกษาฯ	31											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงของชุมชนบ้านหูนบ (ม.13)	- อุดหนุนเงินจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	ชุมชนบ้านหูนบ (ม.13)	กองการศึกษาฯ	31													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
11	โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	- รมรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด เล่นจัดแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล, ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	300,000		กองการศึกษาฯ				←—————→					

	และเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่ ทางด้านกีฬา	ในพื้นที่ให้ใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา 2.เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบล วังไผ่เห็นคุณค่าและการ ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา		เมืองชุมพร บ้านเขาล่ม	ตำบลวังไผ่												
รวม	13		1,050,000														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		9.กิจกรรม 5 ส. 10.กิจกรรมให้ความรู้ สำหรับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562									5		8						

	11.กิจกรรมต่างรุ่นต่างวัย เดินตามรอยमारยาทไทย											9						
	12.กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย ในการงดบริโภคขนมกรุบกรอบ												17					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		13.กิจกรรมให้ความรู้													25			

ลำดับที่	โครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	- จัดพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของเทศบาลตำบล วังไผ่ โดยจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาครู บุคลากรทางการ ศึกษา คณะกรรมการ สถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ศึกษา ดูงานการจัดการเรียนรู้/การ จัดการศึกษา, นำนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	10,000	ศพด.ทต. วังไผ่	กองการศึกษาฯ									←	→		

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กทุกคนได้รับประทาน - โรงเรียนเมืองชุมพรา	1,528,000	กองการศึกษาฯ	กองการศึกษาฯ	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

8	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ (ถาวรโรง)	- จ้างบุคลากรทำความสะอาด สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังไผ่	108,000	ศพต.ทต. วังไผ่	กองการศึกษาฯ	← →
---	---	---	---------	-------------------	--------------	---

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

3.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม	- จ้างบุคลากรดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและ สวนหย่อม	108,000	ศพต.ทต.วังไผ่	กองการศึกษาฯ	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.1 แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจครัวเรือน	จัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา และพัฒนาทักษะในการส่งเสริมอาชีพ	60,000	ห้องประชุม เทศบาลตำบล วังไผ่	สำนักงานเกษตร จังหวัด/สำนักงาน เกษตรอำเภอเมือง ชุมพร					←	→							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	พัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นักเรียน ในการเตรียมการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ	20,000	สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล														↔

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย รณรงค์สวมใส่หมวกกันน็อค	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา	10,000	วิทยาลัย สารพัดช่าง ชุมพร	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย				←—————→									

	การป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	เทศกาล จำนวน 1 หน่วย		สี่แยก ปทุมพร	และบรรเทา สาธารณภัย												
--	-------------------------------------	----------------------	--	------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

		รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
--	--	---------------	----------	---------	----------	-----------	-----------

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ชอยศาลาประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5	ขนาดท่อ HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 110 ม.ม. ระยะทาง 250เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	120,820	ชอยศาลา ประชาร่วมใจ	กองช่าง							↔						

	โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวังไผ่	หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปที่เทศบาลกำหนด		เทศบาลตำบลวังไผ่													
--	-----------------------------	---	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสันติสุข 2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจรวางระบายน้ำรูปตัววี ระยะทาง 176 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่ กำหนด	865,000	ซอยสันติสุข 2	กองช่าง		←	→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 22 (ตลาดนัดฝนทอง)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจรวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 350 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	1,749,000	ซอยสุขาภิบาล 22 (ตลาดนัดฝนทอง)	กองช่าง				←————→									

		รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด																		
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	โครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล	ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย	234,000	ภายในเขตเทศบาล	กองช่าง							↔							

ตำบลวังไผ่	<ol style="list-style-type: none"> 1. ซอยสุขาภิบาล 7/7 2. ซอยสุขาภิบาล 1/5 (ซอยสามมิตร) 3. ซอยประชาร่วมใจอุทิศ 4. ซอยดอนเมือง 1 5. ซอยสุขาภิบาล 11 6. ซอยสุขาภิบาล 23/1 7. ซอยสันติสุข 3 - สุขาภิบาล 17/1 8. ซอยหลักชัย - ดอนไม้แดง 	ตำบลวังไผ่																	
------------	---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

9.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดงานวันเทศบาล	-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่	15,000	สำนักงาน	สำนักปลัด ฝ่ายธุรการ						↔							

6	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	-เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลของเทศบาลตำบลวังไผ่ -เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของเทศบาล วังไผ่ ได้ตระหนักคุณธรรม จริยธรรม -เพื่อสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาล ตำบลวังไผ่	50,000		สำนักปลัด งานการ เจ้าหน้าที่											
---	---	--	--------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 9.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ		รายละเอียดของ	งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
-------	--	---------------	----------	---------	----------	-----------	-----------

ตอนที่	โครงการ	กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำ เวทีประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000	ชุมชน 11 ชุมชน ทต.วังไผ่	สำนักปลัด งาน วิเคราะห์	←												→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

9.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	โครงการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พัสดุ	เพื่อให้ประชาชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลมีความรู้เกี่ยวกับพระราช บัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	20,000		กองคลัง	←					→								
รวม	8		1,025,000																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะสำนักงาน ขนาดกว้าง 80* ยาว 150*สูง 75 ซม จำนวน 1 ตัว	6,900	-	สำนักปลัด งานแผนฯ				←————→									

4	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	5,500		กองคลัง													
รวม	4		45,400															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU	-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู -ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง -เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถ ในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 50,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ ๕ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบ สำเร็จรูปทั้งชุด	23,000	งานป้องกันฯ	งานป้องกันฯ				←→									

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3	พัดลม จำนวน 1 เครื่อง	ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	3,500	งานป้องกันฯ	งานป้องกันฯ												
รวม	3		76,300														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- 1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- 1.3 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โต๊ะ เก้าอี้ วางคอมพิวเตอร์	- จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ วางคอม พิวเตอร์ ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	5,000	ศพด.ทต. วังไผ่	กองการศึกษาฯ														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

		ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ระบบสตาร์ทเครื่อง มือดึงสตาร์ท แผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว ขนาดโซ่สำหรับบาร์ 25 นิ้ว ชุดเครื่องมือ 1 ชุด																	
รวม	1		33,500																

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

5.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ			งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
-------	--	--	----------	---------	----------	-----------	-----------

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบเข็น)	13,000	กองการ ศึกษาฯ	กองการศึกษาฯ		←	→									
รวม	1		13,000														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	60,000	-	ธุรการ งานแผนฯ				←————→						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000		สำนักปลัด ธุรการ				←————→						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	27,000		สำนักปลัด งานแผนฯ				←————→						

รวม	5		194,500																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 6.2 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.

1	เครื่องคอมพิวเตอร์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	30,000	ศพด.ทต. วังไผ่	กองการศึกษาฯ	←—————→													

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.2 แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	เครื่องพิมพ์	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ขริดเลเซอร์ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังไผ่	15,000	ศพด.ทต. วังไผ่	กองการศึกษาฯ														

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

		ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์																		
รวม	2		42,000																	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

- 7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- 7.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ			งบประมาณ	สถานที่	หน่วยงาน	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564
-------	--	--	----------	---------	----------	-----------	-----------

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	(บาท)	ดำเนินการ	รับผิดชอบหลัก	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	กล้อง DSLR พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	71,500	-	สำนักปลัด ปชส.						↔						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

7. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

7.1 แผนงาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว	24,300	-	สำนักปลัด ปชส.				↔									

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

-12-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข					
1.1 แผนงานสาธารณสุข	12	15	1,578,000	5.15	กองสาธารณสุขฯ
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	4	5	140,000	0.46	กองสาธารณสุขฯ
1.3 แผนงานงบกลาง	1	1.25	200,000	0.65	กองสาธารณสุขฯ
รวม	17	21.25	1,918,000	6.25	

-13-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม					
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	9	11.25	10,881,960	35.49	งานพัฒนาชุมชนฯ โรงเรียนเมองชุมพร บ้านเขาล่ม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	13	16.25	1,050,000	3.42	กองการศึกษาฯ
รวม	22		11,931,960	38.91	

-14-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา					
3.1 แผนงานการศึกษา	14	17.5	8,201,552	26.74	กองการศึกษา โรงเรียนเมืองชุมพร บ้านเขาล่ม
รวม	14	17.5	8,201,552	26.74	

-15-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
4.1 แผนงานการเกษตร	1	1.25	60,000	0.20	สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองชุมพร
รวม	1	1.25	60,000	0.20	

-16-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน					
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	6.25	1,565,000	5.10	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย
รวม	5	6.25	1,565,000	5.10	

-17-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ					
6.1 สร้างความเข้มแข็งชุมชน	1	1.25	35,000	0.11	โรงเรียนเมืองชุมพร บ้านเขาล่ม
รวม	1	1.25	35,000	0.11	

-18-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
7.1 แผนงานเลหะและชุมชน	11	13.75	5,849,262	19.07	กองช่าง
รวม	11	13.75	5,849,262	19.07	

-19-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี					
สารสนเทศและการสื่อสาร					
รวม					

-20-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป	8	10	1,025,000	3.34	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง
9.2 แผนงานสาธารณสุข	1	1.25	80,000	0.26	กองสาธารณสุขฯ
รวม	9	11.25	1,105,000	3.60	
รวมทั้งสิ้น	80	100	30,665,774	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน	1	100	190,000	100	กองช่าง
รวม	1	100	190,000	100	
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					สำนักปลัดเทศบาล
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100	1,000,000	100	
รวม	1	100	1,000,000	100	
รวมทั้งสิ้น	2	100	1,190,000	100	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
7.1 แผนงานเกาะและชุมชน	1	100	190,000	100	กองช่าง
รวม	1	100	190,000	100	
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ					สำนักปลัดเทศบาล
9.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	100	1,000,000	100	
รวม	1	100	1,000,000	100	
รวมทั้งสิ้น	2	100	1,190,000	100	